



Phiếu thông tin về Quy định Miễn trừ cho Chất thải trong túi khí

Vào đầu năm 2022, DEQ đã triển khai quy định liên bang cho phép việc quản lý túi khí được miễn trừ có điều kiện trong các yêu cầu về chất thải nguy hại. Nếu các điều kiện cụ thể được đáp ứng, thì quy định của tiểu bang miễn trừ túi khí chứa chất thải ra khỏi các quy định dành cho chất thải nguy hại. Phiếu thông tin này mô tả chi tiết về quy định túi khí.

Ai bị ảnh hưởng?

Tất cả những người xử lý túi khí chứa chất thải theo định nghĩa trong Bộ luật 40 Quy chế Liên bang 260.10.

- Người xử lý túi khí chứa chất thải có nghĩa là bất kỳ người nào, tại cơ sở, người tạo ra túi khí chứa chất thải, tuân theo quy định tại 40 CFR 260.10.
- Cơ sở thu gom túi khí chứa chất thải nghĩa là bất kỳ cơ sở nào tiếp nhận túi khí chứa chất thải từ những người xử lý túi khí theo quy định tại 40 CFR 261.4(j) và tích tụ chất thải trong hơn mười ngày.



Lợi ích chính



Các quy định ít nghiêm ngặt hơn để xử lý túi khí chứa chất thải – Khi quản lý túi khí theo quy định này, túi khí chứa chất thải sẽ không được tính vào trạng thái chất thải nguy hại của cơ sở phát thải.



Bớt thủ tục giấy tờ cho người xử lý - Không áp dụng việc xác định chất thải nguy hại hoặc giới hạn xử lý chất thải trên đất trừ khi được quản lý như chất thải nguy hại.



Thời gian lưu trữ và tích tụ - Chất thải được tích tụ với số lượng từ 250 túi khí trở xuống và lưu trữ không quá 180 ngày.



Ghi nhãn rõ ràng hơn - Các thùng chứa túi khí có chất thải phải được dán nhãn là "Túi khí chứa chất thải - Không được tái sử dụng".

Điều gì đã thay đổi?

Đây là quy định mới cho phép các cơ sở phát thải trong túi khí quản lý túi khí chứa chất thải ít bị hạn chế hơn nếu tuân theo các yêu cầu quản lý nhất định.

Để được miễn trừ có điều kiện đối với các yêu cầu về chất thải nguy hại, người xử lý túi khí chứa chất thải phải thực hiện tất cả những điều sau:

1. Không được tích lũy nhiều hơn 250 mô-đun túi khí hỗn hợp và bộ bơm túi khí cùng một lúc.
2. Không tích lũy túi khí chứa chất thải lâu hơn 180 ngày.
3. Đóng gói túi khí chứa chất thải trong một thùng chứa được thiết kế để giải quyết nguy cơ mà chất thải đó gây ra.
4. Phải dán nhãn túi khí chứa chất thải là "Túi khí chứa chất thải - Không được tái sử dụng."
5. Phải trực tiếp gửi túi khí chứa chất thải đến:

- A. Một cơ sở thu gom túi khí chứa chất thải ở Hoa Kỳ dưới sự kiểm soát của nhà sản xuất phương tiện hoặc đại diện được ủy quyền của họ, hoặc dưới sự kiểm soát của một bên được ủy quyền quản lý chương trình khắc phục để đáp ứng việc thu hồi của Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Hoa Kỳ, hoặc
- B. Một cơ sở được chỉ định theo định nghĩa trong 40 CFR phần 260.10, chẳng hạn như cơ sở xử lý, lưu trữ hoặc tiêu hủy chất thải nguy hại.

6. Đảm bảo lô hàng túi khí chứa chất thải của họ tuân thủ tất cả quy định hiện hành của Bộ Giao Thông Vận Tải Hoa Kỳ trong 49 CFR Phần 171 đến 180 đối với túi khí chứa chất thải trong quá trình vận chuyển.
7. Lưu giữ hồ sơ trong ít nhất ba năm đối với tất cả các lô hàng túi khí chứa chất thải chuyển ra ngoài cơ sở và tất cả xác nhận biên nhận từ cơ sở tiếp nhận.

	Quy định Túi khí Trước đây, nếu không được Tái chế	Quy định Túi khí đã Cập nhật
Yêu cầu về thùng chứa	Bảo quản trong thùng kín (SQG/LQG)*.	Bảo quản trong thùng kín.
Yêu cầu vận chuyển	Bản kê khai Chất thải Nguy hại Thống nhất và được vận chuyển đến cơ sở xử lý, lưu trữ và tiêu hủy có giấy phép (SQG/LQG) *.	Chỉ được vận chuyển đến một cơ sở thu gom được chỉ định tuân theo quy định trong 40 CFR 261.4(j).
Thời gian tích lũy	180 ngày (SQG)* hoặc 90 ngày (LQG)*.	Không được lưu trữ quá 180 ngày.
Ghi nhãn	Phải được dán nhãn là "Chất thải Nguy hại" kèm theo ngày bắt đầu tích lũy.	Phải được dán nhãn là "Túi khí chứa chất thải - Không được tái sử dụng."

*cơ sở phát thải số lượng nhỏ/cơ sở phát thải số lượng lớn

Tại sao thực hiện quy định?

Quy định mới giúp bảo vệ sức khỏe con người tốt hơn bằng cách xúc tiến việc thu hồi các bộ bơm túi khí bị lỗi. Để làm vậy, quy định sẽ miễn trừ túi khí chứa chất thải ra khỏi các quy định về chất thải nguy hại khi chúng đáp ứng các điều kiện nhất định.

Tìm thêm thông tin ở đâu?

Toàn bộ quy định về quản lý đúng cách chất thải trong túi được ghi trong 40 CFR 273.6 và Quy định Hành chính Oregon 340-113.

Các câu hỏi thường gặp về quy định túi khí chứa chất thải có trên trang web epa.gov/hw/frequent-questions-about-regulation-airbag-waste.

Có câu hỏi?

DEQ sẽ giúp quý vị dễ dàng tìm câu trả lời. Để biết thêm thông tin và yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật miễn phí, ngoài quy định, vui lòng truy cập oregon.gov/deq/Hazards-and-Cleanup.

Các định dạng thay thế

DEQ có thể cung cấp theo yêu cầu các tài liệu ở định dạng thay thế hoặc bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Hãy gọi DEQ theo số 800-452-4011 hoặc gửi email đến deqinfo@deq.state.or.us